

Số: 2258-CV/TĐTN-TTNTH

Tây Ninh, ngày 26 tháng 10 năm 2020

*“V/v triển khai các cuộc thi do  
Trung ương tổ chức”*

**Kính gửi:- Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành đoàn và đoàn trực thuộc;  
- Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh;  
- Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố.**

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương về việc triển khai các hội thi.

Để việc tham gia các hội thi có chất lượng và hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành đoàn và đoàn trực thuộc; Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh; Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

### **1. Về Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020.**

Kỳ thi Tài năng IELTS do Trung tâm Phát triển khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ trực thuộc Trung ương Đoàn, Công ty TNHH British Council và Công ty TNHH Thương mại và phát triển Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng tiếng Anh, góp phần thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ.

Đề nghị các cơ sở Đoàn tuyên truyền rộng rãi nội dung của kỳ thi đến học sinh, sinh viên, Đoàn viên thanh niên bằng hình thức phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích vận động học sinh, sinh viên, Đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia dự thi (có kế hoạch số 94-KH/KHCN ngày 29/9/2020 của Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ về việc phối hợp tổ chức Kỳ thi Tài năng IELTS lần thứ I, năm 2020 và thể lệ kèm theo).

\* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao đơn vị Thành đoàn Thành Phố Tây Ninh làm điểm triển khai kỳ thi, đảm bảo có ít nhất một thí sinh được tham gia vào vòng thi quý.

### **2. Về Sân chơi “Em yêu khoa học – tài năng công nghệ nhí” với chủ đề “Hành tinh xanh – Green Earth”.**

Đây là Sân chơi bổ ích và sáng tạo về khoa học công nghệ dành cho các em thiếu nhi từ 08 đến 15 tuổi; giúp các em phát huy tài năng, kiến thức và sự sáng tạo của mình khi tham gia lập trình các sản phẩm công nghệ.

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành đoàn; Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai Sân chơi đến đội viên, thiếu niên, liên đội Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Tuyên truyền rộng rãi trong đội viên, thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa của Sân chơi; vận động, tạo điều kiện cho đội viên, thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm trên website (Có kế hoạch số 318-

*KH/TWĐTN-CTTN ngày 14/10/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và thể lệ kèm theo)*

### **3. Về Cuộc thi ảnh “Việc tốt vì trẻ em”**

Đây là cuộc thi ảnh dành cho mọi đối tượng, không phân biệt độ tuổi. Cuộc thi nhằm tạo sự quan tâm của cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, thiếu niên, nhi đồng thông qua các việc làm cụ thể; góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, an toàn để trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện.

Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành đoàn, đoàn trực thuộc; Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh; Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố triển khai cuộc thi tới các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên, đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn; và tuyên truyền Cuộc thi trên các trang fanpage của đơn vị mình.

Mỗi đơn vị có ít nhất 03 tác phẩm ảnh tham gia dự thi mỗi tuần. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi tham gia bình chọn tác phẩm trên fanpage.

Giao đơn vị Tân Châu, Châu Thành làm điểm triển khai cuộc thi với ít nhất 05 tác phẩm ảnh tham gia dự thi mỗi tuần.

Lưu ý khi đăng ảnh tham gia dự thi phải tag tên fanpage Hội đồng Đội Tây Ninh. *(có kế hoạch số 220-KH/HĐĐTW ngày 8/10/2020 của Hội đồng Đội Trung ương và thể lệ kèm theo)*

Trên đây là công văn triển khai các Cuộc thi cuộc thi do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả triển khai các cuộc thi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lồng ghép trong báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng tháng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, BTTNTH.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN**

**PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Tiên Tân**